



ในปี 1996 เจ้าของ บริษัท เดอรานี ยอร์ช ได้เริ่มต้น เกี่ยวกับการขายเรือของเขา ที่สำนักงานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยในขณะนั้นอยู่ภายใต้การดำเนินงานที่แตกต่างโครงสร้างกัน และ ต่อมาเมื่อได้รู้จักกับเรือที่มาจากอิตาลี ด้วยมีไหวพริบ จึงเกิดความหลงใหลที่จะดำเนินงานด้านนี้

ในปี 2004 บริษัท เดอรานี ยอร์ช ได้ย้ายจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ สู่อะบูดาบี ประเทศไทย และได้จัดตั้งสำนักงานขึ้น ที่ท่าเทียบเรือ โบ้ทลาทูน มารีน่า บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ จนนับได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นที่รู้จักในอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย แต่นอกเหนือจากนั้น งานขายของเราไม่ได้เป็นแค่การให้ลูกค้าเซ็นสัญญาเท่านั้น แต่เราจะรวบรวมความคิดเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงว่า คุณต้องการทำอะไรกับเรือของคุณ

สำหรับเรา มันไม่ได้เป็นแค่การขายแล้วเสร็จสิ้นไปจากลูกค้าคนนึง แล้วต่อไปอีกคนนึงเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าโดยเริ่มจากธุรกิจ และต่อไปเรื่อย ๆ ถึงเพื่อน ๆ ของเขาด้วย

เราเชื่อว่า การเริ่มต้นเป็นผู้ฟังที่ดีต่อความฝันของลูกค้า และการแนะนำสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวัง ท่ามกลางเรือหลาย ๆ ยี่ห้อ ซึ่งตัวแทนเรือยี่ห้ออื่น ๆ จะได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะสานฝันของลูกค้าต่อไป

เราได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานจากลูกค้าเรือชั้นนำจากหลายประเทศ และเรามีความยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Absolute Yachts ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน่าดึงดูดใจ โดยการทำงานร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว รับฟังซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จเหมือน เรือยี่ห้อ Absolute ดังที่ว่า "ทำโดยคนเรือ เพื่อ คนเรือ"

บริษัท เดอรานี ยอร์ช มุ่งเน้นการบริการเป็นหลัก ซึ่งไม่เพียงเฉพาะหลังการขายเรือและเรือถึงจุดหมายเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น แต่เราใส่ใจลูกค้า ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบลูกค้า เราสร้างความมั่นใจ และเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจากพนักงานทั้งหมดของเรา 75% จะเป็นพนักงานที่ให้บริการในด้านเรือ

ทีมดำเนินงานของเราได้อุทิศตนเพื่อเรือของลูกค้าที่มาใหม่ในทุก ๆ ลำ คุณแลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อความประทับใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ที่เขาได้วางใจเรา และถ้ามีสิ่งที่ยกพร่องต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เราจะทำการแก้ไขอย่างทันท่วงที

เรามีบริการดูแลเรือ, ลูกเรือ, ประกันภัย, การส่งมอบเรือ และมีเรือบริการกรณีที่คุณลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับเรือยี่ห้อ Absolute เป็นเรือที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่มีในเมืองไทย ในเรื่องของการออกแบบ และขนาดของเรือ เช่น การท่องเที่ยวแบบเข้าไปเย็นกลับ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ในส่วนของเรือ Absolute ที่มีชั้นบน หากเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น ๆ จะมีจุดเด่นในสไตล์และความดูดี ให้ความรู้สึกหรูหรา

ส่วนใครที่ชอบความเร็วไม่มากนักซึ่งจะท่องเที่ยวไปในทะเลอันดามันแบบเรื่อย ๆ Absolute Navetta จะเป็นที่น่าสนใจมากด้วยความเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลไปในสายคลื่นและล่องไปในที่แคบๆ ได้ดี

เข้ามาเยี่ยมชม สำนักงานใหม่ของเราได้ ที่ ภูเก็ต โบ้ทลาทูน และเรามีความภูมิใจที่จะนำท่านชมความหลากหลายของ Absolute Yachts.